

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

người dân thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, đại biểu cử tri cũng phân ánh một số vấn đề liên quan đến nước sạch nông thôn.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Điền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri. Về việc xử lý nạn chuột, ốc bươu vàng phá hoại mùa màng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương thì người nông dân phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, tổ chức lại sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Bên cạnh đó, cần huy động các đoàn thể như hội nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... cùng vào cuộc trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là tổ chức các phong trào diệt chuột, diệt ốc bươu vàng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo, tỉnh đã xây dựng và ban hành đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Đây là hướng đi mới nhằm cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đồng thời khai thác tiềm năng, lợi thế của Thái Bình trong phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Để đề án thành công rất cần sự đồng thuận của người dân, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất, đầu tư vào nông nghiệp...

Về vấn đề môi trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng ý kiến của người dân là rất xác đáng. Thực trạng rác thải sinh hoạt nông thôn hiện nay đang là vấn đề nhức nhối, bức xúc. Để giải quyết dứt điểm bài toán xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, người dân phải có sự đồng thuận với chính quyền địa phương trong huy động các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải có quy mô, dây chuyền hiện đại. Cùng với đó, người dân phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phân loại, xử lý rác ngay từ gia đình trước khi đưa vào xử lý tập trung. Đối với vấn đề nước sạch nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Kiến Xương, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn nhanh chóng vào cuộc giám sát, kiểm tra hoạt động của các đơn vị cung cấp nước sạch. Nếu doanh nghiệp cung cấp nước nào vi phạm, để xảy ra tình trạng cung cấp nước chưa bảo đảm vệ sinh cho người dân thì phải xử lý nghiêm.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thời

gian qua, Thái Bình đã và đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện chặt chẽ việc thực chứng, xét duyệt, thẩm định đối tượng nhiễm chất độc da cam/Đioxin. Để việc thực chứng có cơ sở, tỉnh đã yêu cầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương niêm yết công khai danh sách những người được hưởng chế độ này để người dân biết, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm (nếu có). Nếu cơ quan chức năng phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri huyện Kiến Xương, gửi các ngành chức năng và địa phương liên quan xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.

* Các đại biểu: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dự hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với đại biểu cử tri huyện Quỳnh Phụ.

Tại hội nghị, đại biểu cử tri huyện Quỳnh Phụ đã nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV. Đại biểu cử tri bày tỏ vui mừng và đồng thuận, nhất trí cao với kết quả kỳ họp.

Đại biểu cử tri huyện Quỳnh Phụ kiến nghị Quốc hội quan tâm đến các vấn đề: Tăng cường quản lý những trang thông tin, tài khoản mạng xã hội có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc đại chúng để người dân nắm vững được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cần có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc sản xuất nông nghiệp, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, góp phần tạo việc làm cho nông dân, tránh tình trạng ruộng bị bỏ hoang. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm, tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, đại biểu cử tri cũng kiến nghị

về các vấn đề: tăng mức kinh phí hỗ trợ đưa đón hài cốt liệt sĩ; kịp thời động viên, khen thưởng những cán bộ có đóng góp trong việc triệt phá những vụ án liên quan đến buôn bán, vận chuyển ma túy trong thời gian qua; rà soát, kiểm tra và giám sát chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng; kiên quyết xử lý những doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Tại hội nghị, đồng chí Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quỳnh Phụ thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, tổng hợp gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

* Các đại biểu: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dự hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với đại biểu cử tri huyện Hưng Hà.

Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV, đại biểu cử tri huyện Hưng Hà kiến nghị về một số vấn đề: Hàng giá, hàng nhái, hàng kém chất lượng hiện còn bày bán tràn lan, nhất là ở khu vực nông thôn, đề nghị ngành chức năng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng cần có hướng dẫn cụ thể khi tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, nhất là giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập. Đại biểu cử tri bày tỏ sự đồng thuận cao với kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước thời gian qua, đề nghị cần xử lý nghiêm những cán bộ tham nhũng; công khai, minh bạch và kịp thời thông tin đến nhân dân kết quả thu hồi tài sản tham nhũng. Ngoài ra, đại biểu cử tri huyện Hưng Hà cũng kiến nghị một số vấn đề như: tình trạng người Việt Nam nhập cư trái phép vào nước ngoài thời gian qua; giải quyết tình trạng nông dân bỏ ruộng; quy hoạch phân bổ diện tích nuôi hợp lý góp phần bảo đảm đủ nguồn thực phẩm cho thị trường.

Tại hội nghị, đồng chí Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Hưng Hà thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, tổng hợp gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

* Các đại biểu: Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu

Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình dự hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với đại biểu cử tri huyện Tiên Hải.

Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV, đại biểu cử tri huyện Tiên Hải đề nghị sớm triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình để tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế. Cùng với đó, đại biểu cử tri đề nghị trung ương, tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường bộ ven biển để sớm kết nối Thái Bình với các địa phương trong vùng. Đề nghị tỉnh sớm có kế hoạch nâng cấp tuyến đường ĐH.464 kết nối vùng Đông - Tây của huyện Tiên Hải hiện đã xuống cấp nghiêm trọng để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại biểu cử tri huyện Tiên Hải cho biết, hiện nay, nguồn nhân lực tham gia sản xuất nông nghiệp chủ yếu là lao động trung niên, người già, thiếu nguồn lao động trẻ nên tình trạng bỏ ruộng hoang diễn ra nhiều; kiến nghị trung ương, tỉnh có cơ chế khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nhất là hỗ trợ máy móc, thiết bị, củng cố hạ hệ thống giao thông nội đồng để sản xuất nông nghiệp được thuận lợi, bền vững; đồng thời, quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp, tránh tình trạng phân bón giả trôi nổi trên thị trường...

Đại biểu cử tri huyện Tiên Hải đề nghị thay đổi thời gian tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ như khám tuyển vào tháng 7, tháng 8, giao nhận quân vào tháng 9 để các địa phương chủ động về nguồn thanh niên nhập ngũ. Ngoài ra, Nhà nước cần có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự để bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh.

Đại biểu cử tri đề nghị cấp thể bảo hiểm y tế cho người trực tiếp chăm sóc, thờ cúng liệt sĩ, người có công. Ngoài ra, Nhà nước cần quan tâm đến đối tượng bị thương trong chiến tranh nhưng chưa đủ tỷ lệ giám định thương tật (dưới 22%).

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tiên Hải thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, tổng hợp gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

* Các đại biểu: Bùi Văn Xuyên, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Văn Thần, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam dự hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với đại biểu cử tri 11 xã thuộc

đơn vị bầu cử số 2 huyện Thái Thụy.

Sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV, đại biểu cử tri huyện Thái Thụy bày tỏ vui mừng trước thành công của kỳ họp đồng thời đánh giá cao các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia đóng góp gần 100 lượt ý kiến về các lĩnh vực, thảo luận về các dự thảo luật, tích cực tham gia chất vấn trực tiếp tại hội trường, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Đại biểu cử tri huyện Thái Thụy kiến nghị Quốc hội nâng cao chất lượng xây dựng luật, bảo đảm sát thực tế để luật sớm đi vào cuộc sống; sớm phát hiện các vụ việc sai phạm, kịp thời xử lý nghiêm để tránh thất thoát tài sản của nhà nước; quan tâm giải quyết một số vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chế độ, chính sách đối với quân nhân bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển; giảm tuổi được hưởng trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi...

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Bùi Văn Xuyên đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thái Thụy thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, tổng hợp gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

* Các đại biểu: Bùi Văn Xuyên, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Văn Thần, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam dự hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với đại biểu cử tri huyện Đông Hưng.

Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV, đại biểu cử tri huyện Đông Hưng đánh giá cao thành công của kỳ họp đồng thời kiến nghị Quốc hội quan tâm hỗ trợ các địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, có giải pháp giảm tình trạng ruộng bị bỏ hoang, xử lý các gia trại, trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; bảo đảm việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ. Đại biểu cử tri đồng tình với chủ trương sáp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố song trong quá trình thực hiện phải chú trọng đến giải quyết cán bộ dôi dư.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Bùi Văn Xuyên đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đông Hưng thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, tổng hợp gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

chương trình GDPT 2018, từ đó tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục; tăng cường tuyên truyền những chủ trương, kế hoạch, lộ trình thực hiện chương trình GDPT 2018 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhân dân trong tỉnh, tạo sự tin tưởng khi thực hiện chương trình; ngành Giáo dục chú trọng hơn nữa việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu của chương trình; tổ chức rà soát, tích cực tham mưu để giải quyết tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung sắp xếp mạng lưới trường lớp, giải quyết những tồn tại, hạn chế sau sáp nhập trường học liên cấp, tham mưu UBND các cấp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ưu tiên cơ sở vật chất đối với cấp tiểu học khi thực hiện dạy 2 buổi/ngày; đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới toàn ngành Giáo dục cần tiếp tục vượt khó, thực hiện hiệu quả chương trình GDPT 2018.

15 năm tù dành cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Thị Hoa (tên gọi khác là Miến), sinh năm 1974, trú quán thôn Thượng, xã Tây Lương (Tiên Hải) bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng: Trong thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 4/2019, Trần Thị Hoa đã "nổ" với nhiều người là mình có nhiều mối quan hệ và có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, xin chuyển việc làm, xin thăng chức, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cấp chế độ nhiễm chất độc da cam/Đioxin và có khả năng can thiệp Tòa án nhân dân huyện Tiên Hải xử thắng kiện vụ tranh chấp di sản thừa kế. Với thủ đoạn gian dối trên, Hoa đã chiếm đoạt của 8 nạn nhân số tiền 1,94 tỷ đồng, trong đó người nhiều nhất là 325 triệu đồng, người ít 157 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Trần Thị Hoa. Áp dụng Điểm a, Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Trần Thị Hoa 15 năm tù và buộc bị cáo phải bồi hoàn cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

NGUYỄN TÙNG

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty TNHH Hoàng Thiện Nam thông báo mời thầu rà tìm xác tàu; khảo sát quay phim chụp ảnh xác tàu; lập phương án và trực vớt tàu NGỌC LAN 15 như sau.

Tên thầu	: NGỌC LAN 15
Cấp thầu	: VR SB
Tải trọng toàn phần	: 2891 Tấn
Năm, nơi đóng/ Hoàn cải	: 2007 - Thái Bình /2019/ Thái Bình
Kích thước cơ bản (L x B x D x d)	: (74,47 x 10,80 x 6,20 x 5,40)m
Hàng hóa vận chuyển trên tàu	: 2.800 tấn Clinker rời.
Tình trạng tàu	: Tàu chìm tại vùng biển Quảng Trị, tọa độ khoảng (17016'N; 107009'E), độ sâu khoảng 50m.

Người liên hệ: **Phan Văn Úy**.
Số điện thoại: 0913.292.732

Các đơn vị có đủ năng lực về trực vớt, cứu hộ, lặn khảo sát vùi lòng gửi hồ sơ đấu thầu bao gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh; hồ sơ năng lực; Bản báo giá đấu thầu chi tiết cho từng hạng mục

STT	Hạng mục	Hình thức	Giá chào
1	Rà tìm, định vị chính xác vị trí xác tàu	Trọn gói	
2	Lặn khảo sát, quay phim chụp ảnh dưới nước, lập báo cáo chi tiết hiện trạng xác tàu	Trọn gói	
3	Trực nối, kéo tàu vào khu vực an toàn gần nhất bàn giao cho chủ tàu	Trọn gói	

Thời gian nhận hồ sơ: 08 giờ 00 phút ngày 06/12/2019.
Thời gian mở hồ sơ công khai: 10 giờ 00 phút ngày 06/12/2019.
Địa điểm nhận và mở hồ sơ đấu thầu: Văn phòng Công ty TNHH Hoàng Thiện Nam, số 138 khu 5, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình.

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỆN NAM

Thông báo chào cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình

Notice of offering shares to strategic investors of Thái Bình Motor Vehicle Registration Center

1. Thông tin giới thiệu đơn vị:
Tên đơn vị: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình
Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (84-227) 3848298 - Fax: (84-227) 3836574

2. Mục đích lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
Lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tham gia, hỗ trợ cho hoạt động của đơn vị phát triển có hiệu quả sau cổ phần hóa

3. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.

4. Tỷ lệ chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược:
Số lượng cổ phần chào bán: 400.000 cổ phần Tỷ lệ chào bán: 44,05%
Mệnh giá: 10.000 đồng Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Giá bán: giá thỏa thuận giữa nhà đầu tư và ban chỉ đạo hoặc giá đấu thành công nhưng không thấp hơn giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án chuyển đổi phê duyệt.

5. Các quyền lợi và nghĩa vụ khi trở thành nhà đầu tư chiến lược: Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

6. Thủ tục đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược:
- Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược nộp tiền bằng 20% tổng giá trị giao dịch (tính theo giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần) vào tài khoản:
Chủ tài khoản: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình
Số tài khoản: 4711.0001.224268
Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình
- Thời gian nộp tiền đặt cọc từ 28/11/2019 đến 16h00 17/12/2019.
- Tiền nộp vào tài khoản phong tỏa sẽ không được hưởng lãi.

7. Hồ sơ đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược:
Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ như sau:
- Đơn đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược theo mẫu đính kèm (2 bản)
- Phiếu nộp tiền chứng minh doanh nghiệp đã nộp tiền cọc do ngân hàng cung cấp.
- Các tài liệu chứng minh Công ty/ tổ chức phù hợp với các tiêu chí của nhà đầu tư chiến lược bao gồm:
+ Giấy phép thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức - Sao y công chứng (02 bản);
+ Báo cáo tài chính kiểm toán hoặc báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế năm 2017, 2018 - Sao y công chứng hoặc bản gốc (02 bản);
+ Các tài liệu chứng minh đạt ứng tiêu chí làm nhà đầu tư chiến lược - Sao y công chứng hoặc bản gốc (02 bản);
+ Văn bản cam kết của người có thẩm quyền về việc về việc bán bỏ lợi ích lâu dài với Công ty sau cổ phần hóa những nội dung nêu tại Quyết định số 3538/QĐ-UBND.

8. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:
- Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 17/12/2019
- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình, tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Hoa
- SĐT liên hệ: (84-227) 3848298

(Thông tin chi tiết về đợt chào bán tham khảo tại website: www.apec.com.vn)

1. About information:
Name of Center: Thái Bình Motor Vehicle Registration Center
Headquarter: Group 4, Tran Hung Dao Ward, Thái Bình City, Thái Bình Province
Tel: (84-227) 3848298 - Fax: (84-227) 3836574

2. Purpose of selection strategic investors:
Selection of qualified, experienced and reputable investors to support the operation and development of Center after equitization.

3. Criteria of strategic investors:
Pursuant to Decision 3538/QĐ-UBND dated 26/11/2019 of the People's Committee of Thái Bình Province approving the equitization plan of Thái Bình Motor Vehicle Registration Center.

4. Shares offering for strategic investors
- The number of shares offering: 400.000 shares
- The percentage of shares offering on chartered capital: 44,05%
- Type of shares: Common shares
- Denomination: 10.000 VND/share
- Selling price: is the price agreed between the parties or the successful bid price but not lower than the fall-back price approved by the authorities for the conversion plan.

5. Benefits and obligations when becoming a strategic investor: According Decision 3538/QĐ-UBND dated 26/11/2019 of the People's Committee of Thái Bình Province

6. Procedures for registration:
- The enterprises want to register as strategic investors must pay a deposit equal to 20% of the total registered value (according to the starting price) into account:
+ Account: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới tỉnh Thái Bình
+ Account Number: 4711.0001.224268
+ Bank: BIDV - Thái Bình
- Time for paying a deposit: From 28/11/2019 to 16h00 17/12/2019.
- The interest of money deposited in a blocked account will not be paid.

7. Application documents for strategic investors
The enterprises need to prepare the following documents:
- The registration document as form attached (2 copies)
- The payment slip proving that the enterprise has paid a deposit provided by the bank.
- The documents that prove the enterprises in accordance with the criteria of strategic investors include
+ License for establishment or business registration certificate
+ The audit report or financial statement submitted to the tax office for the year of 2017, 2018 - Notarization (2 copies)
+ Documents evidencing to accordance with the criteria for strategic investor - Notarization or original copy (02 copies);
+ Written commitment of the competent person regarding the attachment of long-term benefits to the Center after equitization mentioned in Section 3.

8. Time and place for submission:
- Time: Before 16h00 on 17/12/2019
- Place for submission: Thái Bình Motor Vehicle Registration Center, Group 4, Tran Hung Dao Ward, Thái Bình City, Thái Bình Province
- Contact: Mrs. Nguyen Thi Hoa
- Phone: (84-227) 3848298

(Detailed information about the share offering referenced at the website: www.apec.com.vn)